

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง หน่วยงาน	ประเภท ตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร					
๑๑	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ บริหาร)	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	<p>ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย และหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒. วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๓. วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาระบบ ราชการกับหน่วยงานภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๔. ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๕. พัฒนาเอกสารวิชาการ หรือคู่มือ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการภายใน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ๖. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ๗. เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึงคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 	

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง หน่วยงาน	ประเภท ตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙					
๔๐๗ ๑๒๒๙	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และการสอบบัญชี)	วิชาการ	เชี่ยวชาญ	<p>ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบบัญชี ระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีลักษณะเฉพาะในพื้นที่ ระบบการตรวจสอบบัญชี และเทคนิคการรวบรวมหลักฐานสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีปัญหาการทุจริต หรือมีข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี รวมทั้งวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมของสหกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ ๒. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น แก่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ และหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการสอบบัญชี การเงิน การบัญชี และการควบคุมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปัญหา กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี และการสอบบัญชี ๓. ให้คำแนะนำ วินิจฉัย หรือเป็นที่ปรึกษา แก่ข้าราชการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๔. ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๕. วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๖. ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ แก่ผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บุคลากร ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๗. เป็นผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ ในการประชุมด้านนโยบาย ด้านวิชาการ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ทางวิชาการบัญชี การสอบบัญชีหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง ในระดับกรม กระทรวง และระดับประเทศ ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 	